

KỶ HỢP THỨ TÁM, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

Để bảo đảm tính khả thi của nghị quyết và tránh chồng chéo, xung đột với các dự án luật có liên quan, tham gia thảo luận, đại biểu Phan Đức Hiếu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đề nghị làm rõ một số nội dung như khái niệm dự án để phù hợp với quy hoạch phát triển bất động sản; quy định về phần diện tích tăng thêm; thí điểm hình thức nhà ở thương mại dành riêng cho lực lượng vũ trang; hình thức thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng; quy định chi về nội dung lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; thủ tục UBND tỉnh HĐND các cấp thông qua danh mục đất dự kiến; tiêu chí và điều kiện danh mục đất dự kiến; quy định điều kiện chuyển mục đích đang có quyền sử dụng đất...

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa. Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược. Với 88,94% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược đã chính thức được thông qua tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XV. Luật gồm 3 điều, trong đó Điều 1 sửa đổi 50 điều, bãi bỏ 2 điểm, 2 khoản và 1 điều của Luật Dược hiện hành, bổ



Đại biểu Phan Đức Hiếu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu thảo luận.

sung 3 điều mới; Điều 2 sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Luật Giá số 16/2023/QH15; Điều 3 về điều khoản thi hành. Luật bổ sung một số quy định mang tính đột phá hơn so với Luật Dược năm 2016 để thu

hút đầu tư và thúc đẩy hơn nữa việc nghiên cứu phát triển sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc như chính sách ưu tiên về các thủ tục hành chính khi cấp giấy đăng ký lưu hành, cấp phép nhập khẩu; chính sách áp dụng

các cơ chế ưu đãi, hỗ trợ từ các quỹ hỗ trợ cho hoạt động khoa học và công nghệ trong nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm lâm sàng, chuyển giao công nghệ, sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc; chính sách giữ giá, giảm giá đối với một số nhóm thuốc chuyển giao công nghệ sản xuất; chính sách chuyển đổi số trong các hoạt động về dược; xác định quy mô dự án thuộc lĩnh vực được được áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt và giao Chính phủ quy định chi tiết để bảo đảm tính khả thi, đưa các chính sách của Nhà nước về dược và phát triển công nghiệp dược đi vào cuộc sống.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên thảo luận tại hội trường về việc thành lập thành phố Huế trực thuộc trung ương và dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng.

ĐẠI BIỂU HĐND TIẾP XÚC CỬ TRI...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 21/11, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri 8 xã, phường của thành phố Thái Bình trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XVII. Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thành phố đã hội nghị.

Đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ chín. Theo đó, kỳ họp HĐND tỉnh dự kiến diễn ra từ ngày 10 - 12/12/2024; kỳ họp HĐND thành phố dự kiến vào trung tuần tháng 12/2024. Cử tri thành phố phấn khởi trước những thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh và thành phố đã đạt được trong 10 tháng năm 2024, đồng thời kiến nghị một số vấn đề. Cử tri phường Hoàng Diệu khẳng định người dân đều đồng thuận cao với công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án, tuy nhiên, đối với các dự án phải di chuyển số lượng lớn mộ cần sớm triển khai xây dựng các ngôi mộ theo khuôn mẫu trong nghĩa trang của phường, tạo động lực cho

nhân dân sớm di chuyển mộ để thực hiện các dự án. Đối với các dự án có thu hồi đất ở của các hộ dân, đề nghị tỉnh, thành phố sớm bố trí khu tái định cư cho người dân; tiếp tục khơi thông hệ thống tiêu thoát nước, nâng cấp một số tuyến đường để khắc phục tình trạng ngập úng khi có mưa lớn. Cử tri xã Đông Hòa kiến nghị tỉnh nghiên cứu phương án hỗ trợ để bù giải phóng mặt bằng một số dự án đang triển khai trên địa bàn cho phù hợp, nhất là đối với diện tích chuyển đổi 66ha trên địa bàn xã.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin tới cử tri thành phố một số kết quả nổi bật về xã hội tỉnh và thành phố đã đạt được trong 10 tháng năm 2024, đồng thời kiến nghị một số vấn đề. Cử tri phường Hoàng Diệu khẳng định người dân đều đồng thuận cao với công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án, tuy nhiên, đối với các dự án phải di chuyển số lượng lớn mộ cần sớm triển khai xây dựng các ngôi mộ theo khuôn mẫu trong nghĩa trang của phường, tạo động lực cho

công sức để cùng tỉnh và thành phố hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, nhất là trong phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

Đối với một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị liên quan đến triển khai các dự án của tỉnh và thành phố, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân thành phố đối với các dự án, đồng thời khẳng định đây là những dự án quan trọng, cần thiết tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh và thành phố. Vì vậy, thành phố triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên tinh thần công khai, minh bạch, dân chủ, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, trung thực, giữ gìn khó khăn, vướng mắc để triển khai dự án đúng tiến độ. Trong quá trình giải phóng mặt bằng, thực hiện tái định cư sẽ vận dụng mọi cơ chế, chính sách hỗ trợ tốt nhất theo đúng quy định của pháp luật cho người dân. Đồng nay, tỉnh đang triển khai nhiều dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Hiện nay, tỉnh đang triển khai nhiều dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mong muốn cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân thành phố tiếp tục đồng thuận, ủng hộ, đóng góp

Đông, xã Quang Trung; hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, bố trí cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; hỗ trợ giống, vật tư nông nghiệp cho nông dân; đầu tư kinh phí xây dựng hệ thống giao thông trục chính nội đồng, hệ thống kênh mương; quan tâm nâng cấp cơ sở hạ tầng để xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; hỗ trợ thu hồi đất phục vụ triển khai các dự án, công trình sát thực tế; nâng phụ cấp cho người hoạt động bán chuyên trách ở cơ sở...

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin nhanh tới cử tri một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện, nhất là về thu hút đầu tư, triển khai các dự án trọng điểm, gắn kết lễ hội, di tích lịch sử với phát triển du lịch... Đồng thời, tiếp thu, giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, đề nghị huyện Hưng Hà xem xét, giải quyết những ý kiến thuộc thẩm quyền. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp gửi tới kỳ họp HĐND tỉnh và chuyển các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết.

Tại các điểm tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XVII, HĐND huyện khóa XX; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ tám tới toàn thể cử tri.

Cử tri huyện Hưng Hà nhất trí với dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XVII, HĐND huyện khóa XX; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ tám tới toàn thể cử tri. Cử tri huyện Hưng Hà nhất trí với dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XVII, HĐND huyện khóa XX; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ tám tới toàn thể cử tri.

KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 21/11, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng UBND tỉnh với Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Phạm Văn Nghiệm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Viết Vượng, Bí thư Ban Cán sự

đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; thành viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Các đại biểu đã thảo luận và thống nhất Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh gồm 3 chương, 18 điều, quy định đối tượng, nguyên tắc, phương thức, nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa Ban Cán sự đảng UBND tỉnh với Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong

lãnh đạo, chỉ đạo tham gia xây dựng pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết các vụ án hình sự, các vụ án, vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động; giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự; thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực của tòa án; tiếp xúc công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và những công tác khác để phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán

sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin nhanh một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh thời gian qua, khẳng định trong kết quả đó có sự đóng góp, đồng hành của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh việc tổ chức ký kết Quy chế phối hợp công tác là cần thiết, là cơ sở, tiền đề để tăng cường phối hợp công tác giữa hai bên trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, góp phần tích cực thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian tới. Đồng chí đề nghị Ban cán sự đảng hai bên chỉ đạo các

THU THỦY - THANH THỦY

cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ thực hiện các nội dung trong Quy chế nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động, bảo đảm trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên, các nội dung ký kết được thực hiện thông suốt, liên tục. Đồng chí mong muốn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, giúp các cơ quan chức năng của UBND tỉnh, các địa phương thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh sẽ nghiên cứu, bổ sung vào nội dung Quy chế cho phù hợp.

THU HIẾN

những chỉ tiêu chưa hoàn thành để nỗ lực thực hiện trong thời gian tới; cập nhật, bổ sung các số liệu sát với tình hình thực tế... Đồng chí yêu cầu đánh giá đúng bản chất, tình hình thế giới, khu vực và trong nước để đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

HỌP TIỂU BAN TỔNG KẾT...

(Tiếp theo trang 1)

Phần thứ hai tập trung nêu các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2026 - 2030.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo, tập trung đánh

giá kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025 như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền; công tác phòng, chống dịch Covid-19; tốc độ tăng GRDP; giá trị sản xuất

của các ngành, lĩnh vực trọng điểm; thu ngân sách nhà nước; chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người; công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại; mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2026 - 2030.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND

tỉnh, Phó Trưởng Tiểu ban đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu các sở, ngành để hoàn thiện dự thảo báo cáo; trong đó, cần nêu bật những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2020 - 2025 trên từng ngành, lĩnh vực; tập trung rà soát lại kết quả thực hiện các chỉ tiêu, đánh giá

để ngành điện triển khai các dự án, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng lưới điện 110kV, góp phần nâng cao chất lượng nguồn điện phục vụ các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp nội vùng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Tiền Hải; dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Tiền Hải 2, Hoàng Long, Hưng Phú, Tân Trường và Quỳnh Phụ 2; sớm

triển khai dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Thụy Trường và đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo đường dây 110kV Long Bối -

Tiền Hải. Các nhân tố chủ công cần chú trọng, tích cực phối hợp với các địa phương trong việc giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. Đồng chí nhấn mạnh và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. Đồng chí nhấn mạnh và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. Đồng chí nhấn mạnh và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án.

Đại diện đoàn công tác Tổng công ty Điện lực miền Bắc cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi

cho công ty Điện lực miền Bắc triển khai trên địa bàn đặc biệt hiệu quả cao nhất. Đại diện đoàn công tác Tổng công ty Điện lực miền Bắc cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi

để ngành điện triển khai các dự án, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng lưới điện 110kV, góp phần nâng cao chất lượng nguồn điện phục vụ các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp nội vùng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung.

ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

Về nhiệm vụ năm 2025, ĐUQS thành phố tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy chế của các cấp ủy đảng, tích cực tham mưu Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ

đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ QP, QSDP.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư ĐUQS thành phố ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được

xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Phối hợp nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, nhất là dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị

quan trọng. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân bảo đảm ý nghĩa, trang trọng... Đồng thời, làm tốt công tác chuẩn bị đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2027 và Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

quan trọng. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân bảo đảm ý nghĩa, trang trọng... Đồng thời, làm tốt công tác chuẩn bị đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2027 và Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tích cực vận động, ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh

Ngày 15/11/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4465/UBND-KGVX về việc tích cực vận động, ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Nội dung như sau:

Thực hiện Quyết định số 539/QĐ-TTg, ngày 19/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025"; Công điện số 102/CD-TTg, ngày 6/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; Chỉ thị số 42/CT-TTg, ngày 9/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước; Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 31/10/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Hướng ứng Lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Thái Bình của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với thông điệp "Triều ấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc"; nhằm tăng cường tinh thần trách nhiệm, triển khai hiệu quả công tác vận động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng đề nghị các cấp, các ngành, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn thể Nhân dân của tỉnh phát huy và lan tỏa truyền thống "tương thân, tương ái" của dân tộc Việt Nam, bằng hành động thiết thực, chung tay thực hiện thắng lợi mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh với nội dung trọng tâm sau:

- Quán triệt sâu sắc quan điểm việc phát động phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những biện pháp, hoạt động thiết thực để góp phần thực hiện chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước về công tác an sinh xã hội và thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững. Xác định rõ đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt hoàn thành mục tiêu đề ra.
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức, tôn giáo; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và người Thái Bình ở ngoài tỉnh với tấm lòng nhân ái cùng đồng lòng, chung sức tích cực tham gia đóng góp, hướng ứng tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong tỉnh. Mức phấn đấu chung là: Mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, tổ chức, người lao động trong các thành phần kinh tế; cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng vũ trang ủng hộ ít nhất 01 ngày lương hoặc 01 ngày thu nhập; các doanh nhân, con em người Thái Bình ở mọi miền Tổ quốc tích cực ủng hộ với khả năng cao nhất.

Thời gian tiếp nhận ủng hộ: Từ tháng 11/2024 đến hết tháng 3/2025. Hình thức ủng hộ: Bằng tiền hoặc đăng ký xây dựng nhà theo địa chỉ. Mọi sự ủng hộ xin gửi về: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình.

Số tài khoản: 3761.0.1014748.91046 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Bình.

Số tài khoản: 100000568999999 tại Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Thái Bình.

Hoặc ủng hộ trực tiếp tại Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình (số 08, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình).

- Tích cực triển khai nhiều biện pháp, cách làm linh hoạt để huy động hiệu quả các nguồn lực chung tay hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân bảo đảm thực hiện thành công mục tiêu đề ra; đổi mới phương pháp huy động hỗ trợ theo hướng đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ, "ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều", tạo phong trào, xu thế vì người nghèo, vì phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát.
- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương, tinh thần phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo theo tinh thần "Cán bộ, đảng viên đi trước, làng nước theo sau"; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý có hiệu quả các nguồn lực để triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm thực hiện nghiêm các quy chuẩn, quy trình, quy định và tuân thủ đúng pháp luật trong quá trình thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người dân đúng đối tượng, chất lượng, thiết thực, hiệu quả, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đoàn thể; các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội để mọi người ủng hộ, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm trong chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, không để ai ở lại phía sau. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội đối với các chính sách an sinh xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Kết thúc phong trào thi đua, các cấp, các ngành tiến hành tổng kết, đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm trong tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua; đồng thời, coi hình thức khen thưởng phù hợp để biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Nhận được Công văn, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện và kịp thời thông tin, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT GIẤY TỜ

Tôi là: Đặng Văn Trường

Sinh ngày 05 tháng 07 năm 1982

Nghề nghiệp: Kinh doanh.

CCCD số: 034082008914.

Ngày cấp: 08/03/2023, tại Cục Cảnh sát.

Thông tin: Tô T 7, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Số điện thoại: 0786.745.555

Vào ngày 12/08/2023 tôi bị đánh rơi, mất Phiếu thu, hợp đồng vay vốn và văn bản thỏa thuận do công ty Bidgroup cấp. Bao gồm:

- Phiếu thu số 28-L.02/VBTT.
- Hợp đồng vay vốn và văn bản thỏa thuận của căn hộ 12-L12B/HĐVV ngày 26/01/2022.
- Hợp đồng vay vốn và văn bản thỏa thuận của căn hộ số 23-R07/HĐVV ngày 25/01/2022.
- Hợp đồng vay vốn và văn bản thỏa thuận của căn hộ số 17-L01/HĐVV ngày 08/12/2021.

Nay tôi đăng thông báo mất số giấy tờ trên, nếu ai nhặt được rất mong hoàn trả lại cho tôi.

Tôi xin cảm ơn và hậu tạ!